



โครงการเยาวชนพลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร



โครงการและกิจกรรมของแต่ละช่วงชั้น

การประกวดในระดับช่วงชั้นที่ 2

การประกวดในระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2550 ณ หอประชุมพลเอก
สุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก

มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด 18 โรงเรียน ดังแสดงตามตารางที่ 29

ตารางที่ 29 โรงเรียน โครงการ กิจกรรม และผลการประกวดกิจกรรมระดับช่วงชั้นที่ 2

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
1	โรงเรียนวัดโสมนัส	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวัด โสมนัส” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมกฎหมายที่ควรรู้สู่ครอบครัว 2. กิจกรรมชมรมผู้พิทักษ์คุณธรรมในโรงเรียน 3. กิจกรรมพี่รักษ์และดูแลน้อง 4. กิจกรรมมุกกฎหมายที่เด็กควรรู้ 5. กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ที่สถานีตำรวจ 6. กิจกรรมสิทธิเด็กสิทธิเรา	ได้รับเกียรติ บัตรเข้าร่วม โครงการ

ตารางที่ 29 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
2	โรงเรียนกอบวิทยา	<p>ชื่อโครงการ “โครงการโรงเรียนสมานฉันท์” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำกฎหมายโรงเรียน ● เผยแพร่กฎหมายโรงเรียน โดยจัดทำเล่มกฎหมายโรงเรียนประจำห้อง ● จัดมุมกฎหมายในห้องสมุด สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการค้นคว้า เรื่องกฎหมาย ● จัดบอร์ด “กฎหมายน่ารู้” ● จัดเสียงตามสาย ชื่อ รายการ 180 วินาที กฎหมายเด็ก จัดทุกวัน เวลา 7.30 น. ● จัดการแสดงละครชุด “คนหัวหมอ” เป็นกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์กับวันพุธ ● เผยแพร่แผ่นพับ “กฎหมายชีวิตประจำวัน” ให้ผู้ปกครองเดือนละครั้ง พร้อมมีแบบสอบถามความคิดเห็นตอบกลับ ● บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระในระดับชั้น ป.4 – ป.6 โดยเพิ่มเนื้อหา “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 2. กิจกรรมส่งเสริมคนดี <ul style="list-style-type: none"> ● ธนาคารความดีสะสมดาวความดีในสมุดบัญชีธนาคารความดี ● นักเรียนตัวอย่าง มอบเกียรติ จากการรวมดาวความดี จากบัญชีธนาคารความดี 3. กิจกรรมกระบวนการยุติธรรมจำลองในโรงเรียน โดยมีตำรวจโรงเรียน ทำหน้าที่ประจำโรงพักโรงเรียน รับแจ้งความ สายตรวจโรงเรียนดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียน และคุมประพฤติโรงเรียน คอยควบคุมดูแลเด็กที่กระทำผิดไม่ให้เกิดซ้ำหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 4. กิจกรรมสมานฉันท์ จัดตั้งศาลยุติธรรมโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสมานฉันท์ ประกอบด้วย นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● รับคำร้อง ● รวบรวมข้อมูลของคู่กรณี ● ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะ ● รับข้อเสนอของคู่กรณี ● ทำข้อตกลงสองฝ่าย 	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

ตารางที่ 29 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
3	โรงเรียนอนุบาลสามเสน ฯ	ชื่อโครงการ “โครงการสานฝันเยาวชนพลยุติธรรม” โดยมีกิจกรรม ในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมประกวดวาดรูป เรื่องความเกี่ยวกับความ ซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม 2. กิจกรรม Bank Justice for Child 3. กิจกรรมสมานฉันท์พี่น้องสามเสนฯ 4. กิจกรรมนักกฎหมายน้อย 	รางวัลชมเชย
4	โรงเรียนวัดพลับพลาชัย	ชื่อโครงการ “อาสาสมัครรักความยุติธรรม” โดยมีกิจกรรมใน โครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมอบรมอาสาสมัครรักความยุติธรรม 2. กิจกรรมฝึกจิตสร้างฐานคุณธรรมจากภายใน 3. กิจกรรมบูรณาการประสานความรู้กฎหมายสิทธิ เสรีภาพ ทุกกลุ่มสาระ 4. กิจกรรมปันน้ำใจให้เพื่อนเยาวชนในชุมชน 5. กิจกรรมร่วมใจจัดงาน “เวทีอาสาสมัครรักความ ยุติธรรม” 	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
5	โรงเรียนมหาวิราญวัตร	ชื่อโครงการ “โครงการเสริมสร้างเยาวชนพลยุติธรรม” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2. กิจกรรมรวมพลังวัยชนคนประหยัด 3. กิจกรรมค่ายเยาวชนพลยุติธรรม 4. กิจกรรมสัจจurerเยาวชนพลยุติธรรม 	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
6	โรงเรียนวัดพลมานีย์	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมนำละครสอนกฎหมาย” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยเชิญ วิทยากรทางด้านกฎหมายมาให้ความรู้แก่นักเรียน 2. กิจกรรมค่ายคุณธรรม นิมนต์พระมาอบรมให้ความรู้ ธรรมะ 3. กิจกรรมยุวจราจร 4. กิจกรรมยุวชนต้านยาเสพติด 5. กิจกรรมแสดงละครสอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน ชีวิตประจำวัน 	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

ตารางที่ 29 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
7	โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนประชานิเวศน์” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมสถานักเรียน 2. กิจกรรม Police Junior	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
8	โรงเรียนวัดเสมียนนารี	ชื่อโครงการ “โครงการเสมียนนารีภิบาล” ใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการในการดำเนินกิจกรรม คือ 1) นิติธรรม 2) คุณธรรม 3) ความโปร่งใส 4) การมีส่วนร่วม 5) ร่วมรับผิดชอบ 6) ความคุ้มค่า โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมวิถีพุทธ อบรมประจำวันเกี่ยวกับความยุติธรรม ซื่อสัตย์ การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี การเรียนรู้กฎระเบียบปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 2. กิจกรรมธนาคารความดี บันทึกการทำความดีของนักเรียนลงในสมุดธนาคารความดี 3. กิจกรรมการให้ความรู้ทางกฎหมายกับนักเรียนในโรงเรียนและตามบ้าน โดยการแสดงละครสอดแทรกความรู้ทางกฎหมาย และการแจกแผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ 4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และมีการประเมินผล 5. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6. กิจกรรมประเมินห้องเรียนมาตรฐาน นักเรียนคุณภาพ 7. กิจกรรมประกวดเรียงความ คำขวัญ วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ 8. กิจกรรมโรงเรียนเพื่อนเด็ก ให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎหมาย 9. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการและการให้ความรู้ทางกฎหมาย เช่น การจัดป้ายนิเทศ วารสารประชาสัมพันธ์ 10. กิจกรรมบูรณาการความรู้เกี่ยวกับความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ใน 8 กลุ่มสาระวิชา	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

ตารางที่ 29 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
9	โรงเรียนสามัคคีบำรุง วิทยา	<p>ชื่อโครงการ “โครงการห้องสมุดยุติธรรมโรงเรียนสามัคคีบำรุง วิทยา” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้ ทางด้านกฎหมายและความซื่อสัตย์ 2. กิจกรรมการจัดห้องสมุดยุติธรรม ไว้เพื่อบริการให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 3. กิจกรรมตลาดนัดกฎหมาย เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย เบื้องต้นในชีวิตประจำวันภายในโรงเรียน 4. กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 5. กิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียน เช่น การวาด ภาพ การประกวดเรียงความ คำขวัญ 6. กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองอาสาสมัครการขยายผลสู่ ชุมชนในแพลตฟอร์มแดง 7. กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์รู้ทันกฎหมาย เป็นการให้ ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี การเผยแพร่ละครที่สอดแทรกกฎหมายแก่ผู้ปกครอง และเชิญผู้ปกครองที่เป็นนักกฎหมายมาสรุปและให้ ความรู้ 8. สำนักยุติธรรม จัดตั้งทีมสารวัตรนักเรียน ทำหน้าที่ในการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือดูแลปัญหาของนักเรียนที่กระทำ ผิดในโรงเรียน และมีการทำบันทึกความดีเมื่อนักเรียน ทำความดี 	รองชนะเลิศ อันดับ 2
10	โรงเรียนอนุบาล วัดนางนอง	<p>ชื่อโครงการ “โครงการซื่อสัตย์ เทียงตรง ดำรงความยุติธรรม” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา ประกวดเรียงความ บทบาทสมมติ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 2. กิจกรรมธนาคารความดี 3. กิจกรรมจัดตั้งศาลจำลอง 4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5. กิจกรรมวัคซีนใจ 	ได้รับเกียรติบัตรเข้า ร่วมโครงการ

ตารางที่ 29 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
11	โรงเรียนวัดอัมพวา	ชื่อโครงการ “โครงการอัมพวาเยาวชนพลยุติธรรม” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมอัมพวาของหายได้คืน 2. กิจกรรมบันทึกความดี 3. กิจกรรมเสียงตามสายอัมพวา 4. กิจกรรม อย.น้อยอัมพวา 5. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่เด็กและผู้ปกครอง 6. กิจกรรมประกวดการแสดงบทบาทสมมติประกอบเพลงเกี่ยวกับความยุติธรรมความซื่อสัตย์ 7. กิจกรรมประกวดเรียงความ คำขวัญ วาดภาพเกี่ยวกับความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ 	รางวัลชมเชย
12	โรงเรียนเมตตาวิทยา	ชื่อโครงการ “โครงการต้นไม้พูดได้แฝงไว้แห่งคุณธรรม” <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมประชาธิปไตย 2. กิจกรรมต้นไม้พูดได้แฝงไว้แห่งคุณธรรม 3. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 4. กิจกรรมคนดีศรีเมตตา 5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 6. กิจกรรมด้านยาเสพติดและชุมชน 7. กิจกรรมเสียงตามสาย 	รางวัลชมเชย
13	โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	ชื่อโครงการ “โครงการหนุนน้อยผู้พิทักษ์รักความยุติธรรม” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมของหายได้คืน 2. กิจกรรมหมอใจ ไขปัญหา ให้คำปรึกษานักเรียนเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด 3. กิจกรรมบันทึกความดี 4. กิจกรรมเสียงตามสาย กฎหมายรายวัน 5. กิจกรรม อย.น้อย 6. กิจกรรมประกวดเรียงความ คำขวัญ วาดภาพพระบายสีเกี่ยวกับความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ 	รางวัลชมเชย

ตารางที่ 29 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
13	โรงเรียนหมู่บ้าน เศรษฐกิจ (ต่อ)	7. กิจกรรมละครสั้น “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน” 8. กิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย 9. กิจกรรมค่ายเยาวชนพลยุติธรรม 10. กิจกรรมโรงเรียนเพื่อนเด็ก 11. กิจกรรมศึกษาดูงานสถานพินิจ (บ้านเมตตา) และศาล เยาวชนและครอบครัวกลาง	รางวัลชมเชย
14	โรงเรียนโกลิถัสโมสร	ชื่อโครงการ “โครงการเด็กไทยสร้างสรรค์ความยุติธรรม” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมธรรมศึกษา นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ปลูกฝัง จิตสำนึกให้เป็นคนดีของสังคม 2. กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสดใส สร้างจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนใน การไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อมกับชุมชน 3. กิจกรรมฉลาดบริโภคทันโลกโฆษณา เป็นการประกวดวาดภาพให้ นักเรียนเรียนรู้ถึงเรื่องการบริโภคที่ถูกต้อง ไม่ถูกหลอกลวงจาก การโฆษณาที่เกินความจริง 4. กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เด็ก เป็นการ จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรมให้แก่เด็ก สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งการให้ ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด โดยผ่านกิจกรรมใน โรงเรียน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● การร้องเพลงพวงมาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ด้านกฎหมาย แทนการท่องจำ โดยใช้เพลงเป็นสื่อในการร้อง ซึ่ง นักเรียนสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ● การออกกำลังกายบริหารหน้าเสาธง ตอนเช้า โดยใช้ เพลงหน้าที่เด็ก เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและ เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ● การนำเสนอข่าว การวิเคราะห์ข่าว การอภิปรายใน ห้องเรียน ● การจัดประกวดคำขวัญและวาดภาพ “กฎหมายน่ารู้ เขตชูสังคมไทย” ● การเดินรณรงค์ เพื่อเชิญชวนปลูกจิตสำนึกให้ชุมชน ตระหนักในการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่ถูกต้อง 	รางวัลชนะเลิศ

ตารางที่ 29 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
14	โรงเรียนโฆสิตสโมสร (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาความรู้เรื่องกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจและ ทนายความ 5. กิจกรรมคนดีโฆสิตสโมสร ยกย่องคนดีโฆสิตประจำห้องเรียน การ แสดงละครเรื่องมนต์วิเศษ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการอยู่ร่วมกัน ของสังคมที่กระทำผิดกับสังคมที่มีความสุข เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก ในการที่อยู่ในสังคมที่มีความสุข คือสังคมจะเป็นสุข ถ้าทุกคนไม่ ทำผิด 6. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายผลความรู้ทางด้านกฎหมายสู่ ชุมชน โดยการเดินรณรงค์ และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ 7. กิจกรรมการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ทางด้านกฎหมายเข้าไปใน 8 กลุ่มสาระวิชา 	รางวัลชนะเลิศ
15	โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)	<p>ชื่อโครงการ “โครงการเซอร์ลือคโฮมน้อย” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมกฎหมายสร้างสรรค์สามัญ จัดทำวารสารเกี่ยวกับ กฎหมายสามัญประจำบ้านประจำเดือน 2. กิจกรรมเยาวชนพลซื่อสัตย์ คัดเลือกนักเรียนเยาวชนซื่อสัตย์ ประจำเดือน และคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ประจำชุมชน มอบวุฒิบัตรของโรงเรียน 3. กิจกรรมกระดานherrชานำพาความยุติธรรม เขียนข้อความที่เป็น การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การแสดงความคิดเห็น หรือคำขวัญแล้วนำไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน 4. กิจกรรมเวทีกฎหมายherrชานำพาความยุติธรรม คัดเลือกกฎหมายที่จะนำเสนอ สร้างบทละครหรือการแสดงละครต่าง ๆ ที่สอดแทรกบท กฎหมาย 5. กิจกรรมประจำกระทำด้วยจิตสำนึก จัดกิจกรรมลูกเสือจราจร กิจกรรมเจ้าหน้าที่แขนแดง กิจกรรมกลุ่มสี่ กิจกรรมสภานักเรียน 6. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน โดยแจกใบปลิว แผ่นพับ เดินรณรงค์ในชุมชน “ปลูกจิตสำนึก รู้กฎหมาย รัก ความยุติธรรม” 7. กิจกรรมการศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมที่ศาลแพ่งและศาลอาญาธนบุรี 	รองชนะเลิศ อันดับ 1

ตารางที่ 29 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
16	โรงเรียนวัดอมรินทราราม	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวัดอมรินทราราม” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ “เยาวชนพลยุติธรรม”ใน 8 กลุ่มสาระวิชา 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “เยาวชนพลยุติธรรม” 3. กิจกรรมธนาคารความดี “คนดีศรีอมรินทร์” 4. กิจกรรมประกวดวาดภาพ การแสดงบทบาทสมมติ 5. กิจกรรมประกวดเรียงความ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนคำขวัญ	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
17	โรงเรียนนาหลวง	ชื่อโครงการ “โครงการนาหลวงร่วมรวมพลคนยุติธรรม” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมบอกเล่ากฎหมาย 2. กิจกรรมเสียงตามสาย 3. กิจกรรมธนาคารยุติธรรม 4. กิจกรรมสายสืบน้อย	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
18	โรงเรียนวัดไทร	ชื่อโครงการ “โครงการเด็กดีศรีวัดไทร” 1. จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรม 2. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต โดยการนำสิ่งของ เงินที่เก็บได้มาเพื่อประกาศหาเจ้าของ 3. ค้นหาผู้ที่ทำความดีและประกาศเกียรติคุณ 4. จัดทำสถิติของผู้ทำความดี 5. จัดกิจกรรมการสะสมความดีของธนาคารความดี	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

การประกวดในระดับช่วงชั้นที่ 3

การประกวดในระดับช่วงชั้นที่ 3 ได้จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2550 ณ หอประชุมพล

เอกสุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวิธาภิเศก

โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด 18 โรงเรียน ดังแสดงตามตารางที่ 30

ตารางที่ 30 โรงเรียน โครงการ กิจกรรม และผลการประกวดกิจกรรมระดับช่วงชั้นที่ 3

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
1	โรงเรียนราชันนทา จารย์ สามเสนวิทยาลัย 2	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมได้ร่มกัลปพฤกษ์” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้ด้านกฎหมาย 2. กิจกรรมประกวดวาดภาพ คำขวัญ เกี่ยวกับความยุติธรรม และความซื่อสัตย์ 3. กิจกรรมสารวัตรคณะสี 4. กิจกรรมคนดีศรีสามเสน 2 5. กิจกรรมสายลับกัลปพฤกษ์	ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ
2	โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์ อนุกุล)	ชื่อโครงการ “โครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน (SMART STUDENT)” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมสถานักเรียน 2. กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 3. กิจกรรมคุณธรรมนำวินัย 4. กิจกรรมต้นกล้าแผ่นดิน 5. กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี	ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ
3	โรงเรียนพุทธจักร วิทยา	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจความยุติธรรม” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายมาให้ความรู้แก่นักเรียน ภายในโรงเรียน 2. การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายและคุณธรรมให้กับ นักเรียน โดยใช้เสียงตามสาย แผ่นพับ หนังสือ ป้ายนิเทศ เป็นต้น 3. การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายสู่ผู้ปกครองและชุมชน 4. FBI รุ่นเยาว์ในโรงเรียน 5. สืบรวจ ค้นหาและส่งเสริมคนดีศรีพุทธจักร (ด้านความ ซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม)	ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ

ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
4	โรงเรียนปราโมช วิทยารามอินทรา	<p>ชื่อโครงการ “โครงการเมืองจำลอง : ยุติธรรมমানฉันท”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานิติบัญญัติ <ul style="list-style-type: none"> ● พัฒนาคู่มีนักเรียนให้เป็นกฎหมาย ● พัฒนาสัญญาลูกปราโมชให้เป็นคู่มือประชาชน ● เผยแพร่กฎหมายและคู่มือประชาชน ● เปิดตู้รับเรื่อง และตอบคำถาม 2. สภามานฉันท <ul style="list-style-type: none"> ● รับเรื่องร้องทุกข์ ● ประมวลข้อมูลและรับฟังข้อเสนอ ● ให้ความรู้ตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ● เจรจาต่อรอง และทำข้อตกลง 3. สรุปรื่องส่งไปยังสภายุติธรรม 4. สภายุติธรรม ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ● ตำรวจโรงเรียน, อัยการโรงเรียน, ศาลโรงเรียน ● ผู้คุมประพฤติโรงเรียน , ทนายความ 5. กิจกรรมลานคนเมือง 6. กิจกรรมการทำงานของสถานิติบัญญัติ 7. ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 8. การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำวัน 9. ตำรวจสอบสวนคดี 10. กิจกรรมการตัดสินคดีของสภายุติธรรม 	รางวัลชมเชย
5	โรงเรียนฤทธิ ยะวรรณาลัย 2	<p>ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมฤทธิยะวรรณาลัย 2” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมเสียงตามสาย 2. กิจกรรมบอร์ดคลายทุกข์ 3. กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บโรงเรียน 4. กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์สมานฉันทฤทธิยะ 2 	ได้รับเกียรติ บัตรเข้าร่วม โครงการ
6	โรงเรียนมัธยมวัดบึง ทองกลาง	<p>ชื่อโครงการ “โครงการคุณธรรมนำเด็กไทย” โดยมีกิจกรรมใน โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมยุติธรรมตามสาย 2. กิจกรรมคำถามกฎหมายหน้าแถว 3. กิจกรรมศูนย์สมานฉันท 4. กิจกรรมพบพระวันพุธ 5. กิจกรรมเรื่องเล่าเยาวชน 	ได้รับเกียรติ บัตรเข้าร่วม โครงการ

ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
7	โรงเรียนบดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)	ชื่อโครงการ “การเลือกตั้งประธานคณะสี” 1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 2. กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและ หน้าที่ของประชาชน	ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ
8	โรงเรียนสารวิทยา	ชื่อโครงการ “โครงการกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อขัดแย้งของ นักเรียน โดยนักเรียน เพื่อนักเรียน” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมรับสมัครผู้ที่ใฝ่ใจยุติธรรม 2. กิจกรรมจัดสร้างเครือข่ายพลยุติธรรม ส.ย.จาก ม.1-ม.6 3. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความยุติธรรม 4. กิจกรรมเขียนแผนการทำงาน แสดงให้เห็นความชัดเจน	ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ
9	โรงเรียนวัดกำแพง	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวัดกำแพง” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมกฎหมายน่ารู้สู่ชาวกำแพง 2. กิจกรรมทนายน้อยทอล์ก (กิจกรรมหน้าเสาธง) 3. กิจกรรมสายลับโรงเรียนวัดกำแพง	ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ
10	โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์ รังสรรค์)	ชื่อโครงการ “ศูนย์เยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนวัดยายร่ม” 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การวางแผนงาน ● เข้าประชุมชี้แจงโครงการ นักเรียนเข้าร่วมประชุมร่วมกับ โรงเรียนที่ร่วมโครงการในเขตพื้นที่ 3 เพื่อจัดทำโครงการ ● การจัดทำเอกสารโครงการ แผนงานและการทำกิจกรรมโดย กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม ● จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดเวลาและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ● จัดตั้งศูนย์เยาวชนพลยุติธรรมประชุมเยาวชนแกนนำเพื่อ จัดตั้งศูนย์ ● กิจกรรมคลินิกคลายทุกข์ ● กิจกรรมหน่วย SWAT (นักสืบน้อย) 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ● กิจกรรม 3 นาที หน้าเสาธง ● กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ ● กิจกรรมจุลสารเยาวชนพลยุติธรรม ● กิจกรรมต้นไม้คุณธรรม	รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
10	โรงเรียนวัดยายร่ม (วัดนราษฎร์ รังสรรค์) (ต่อ)	<p style="text-align: center;">โครงการ : กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมเสียงตามสาย ● กิจกรรมจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ <p>3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน บูรณาการ 8 สาระวิชา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำผังมโนทัศน์บูรณาการ 8 สาระ ● จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ● กิจกรรมการไต่वाที่ ● กิจกรรม อย.น้อย ● กิจกรรมโรงเรียนสีฟ้า ● กิจกรรมร้านค้าคุณธรรม ● กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ● กิจกรรมอบรมคุณธรรม ● จัดประกวดวาดภาพ (หน้าที่เด็กและเยาวชน) ● ประกวดคำขวัญ (การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น) ● ประกวดเรียงความ (ฉันรักความยุติธรรม) ● การจัดประกวดหนังสือเล่มเล็กเพื่อบูรณาการความรู้ ● กิจกรรมประกวดโครงงาน ● ตอบปัญหา (กระบวนการยุติธรรม) ● กิจกรรมละครสร้างสรรค์ ● แต่งเพลงลูกทุ่งเยาวชนพลยุติธรรม ● วิจัยในชั้นเรียน <p>4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การขยายผลสู่ชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมของหายได้คืน ● กิจกรรมสมุดบันทึกความดี ● กิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ● กิจกรรมบ้านอุ่นรักที่พักใจ <p>5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การนำเสนอผลงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เว็บไซต์ศูนย์เยาวชนคนยุติธรรม โรงเรียนวัดยายร่ม (www.bmasmartschool.com/watyairom) ● การจัดนิทรรศการ และจัดทำ Power Point นำเสนอผลงาน ● สรุปผลโครงการ 	รองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
11	โรงเรียนไชยฉิมพลี วิทยาคม	ชื่อโครงการ “โครงการคนดีศรีไชยฉิมพลี” โดยมีกิจกรรมใน โครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมสำรวจพฤติกรรมนักเรียน (ที่ผ่านมา) 2. กิจกรรมรายงานพฤติกรรมของตนเอง 3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม 4. กิจกรรมประเมินผลตนเอง 5. กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียน 6. กิจกรรมการให้ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการกระทำผิด และความซื่อสัตย์ จัดบอร์ด นิทรรศการ 	รางวัลชมเชย
12	โรงเรียนทวีธาภิเศก	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมทวีธาใต้ร่มพระบารมี” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรม DSI ในโรงเรียน (สอดแทรกในโครงการสารวัต รนักเรียนของโรงเรียนทวีธาภิเศก) 2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นยังโรงเรียน ประถม 3. กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สถานีตำรวจ ศาล เป็นต้น 4. กิจกรรมเราจะเป็นคนดี 5. กิจกรรมธนาคารความดี 6. กิจกรรมเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย 7. กิจกรรมเสียงตามสาย เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 8. กิจกรรมคืนลูกดีสู่อ้อมกอด ให้โอกาสแก่เด็กที่ประพฤติผิดได้ แก้ไขพฤติกรรม 	รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
13	โรงเรียนนवलนรดิศ วิทยาคม รัชมังคลา ภิเศก	ชื่อโครงการ “โครงการนวลรัชฯ รวมพลังเยาวชนพลยุติธรรม” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมที่ส่งเสริมทัศนคติเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต และความยุติธรรม <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรม"สถานีเพลงกู่ใจ" ● กิจกรรม"ค้นหาแว้วผู้พิชิตความยุติธรรม" ● กิจกรรม "โซว์สัจจะ โซว์ยุติธรรม ถวายพ่อหลวง" ● "อนุสาวรีย์แห่งความยุติธรรม" ● "ละครเพลงสร้างสรรค์ความยุติธรรม" เรื่อง"กู่ยุติธรรม" 2. กิจกรรมที่เน้นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโรงเรียน <ul style="list-style-type: none"> ● "ตัวน้อยๆเรียงร้อยข้อยุติธรรม" 	ชนะเลิศ

ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
13	โรงเรียนนवलนรดิศ วิทยาคม รัชมังคลา ภิเษก (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● "วอล์คแรลลี่เพื่อชีวี ที่ยุติธรรม" <p>3. กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรม"ลิปปากว่าไม่เท่าตาเห็น" ● "อ่านอุ่นเครื่อง เรื่องกฎหมาย" ● กิจกรรม"เสียงตามสาย" ● กิจกรรม"ตีข่าวเล่าเรื่อง" <p>4. กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และ ป้องกันแก้ปัญหาอาชญากรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "ผ่านพับน้อยนำความรู้สู่ผู้ปกครอง" ● "เยาวชนน้อย พบผู้สื่อข่าว" <p>5. กิจกรรมที่บูรณาการความรู้เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "ตีไข่ใส่ข่าว" 	ชนะเลิศ
14	โรงเรียนวัดสุทธาราม	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวัดสุทธาราม” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมนักกฎหมายน้อย 2. กิจกรรมเสียงตามสาย 3. กิจกรรมคุยกับฉันทมิตร 4. กิจกรรมโรงเรียนสีฟ้า 5. กิจกรรม อย.น้อย 6. กิจกรรมเพื่อนเด็ก 7. กิจกรรมโลกหมุนได้ด้วยมือฉัน 8. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 9. กิจกรรมรักษาศิลและปฏิบัติธรรม (ค่ายพุทธบุตร) 	รางวัลชมเชย
15	โรงเรียนฤทธิ ณรงค์รอน	ชื่อโครงการ “โครงการคนดีศรีณรงค์รอน” โดยมีกิจกรรมใน โครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแก่นักเรียนในช่วงการจัด กิจกรรมเคารพธงชาติตอนเช้าก่อนเข้าเรียนกิจกรรมคัดเลือก นักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นคนดีศรีณรงค์รอนในแต่ละเดือน เพื่อรับมอบเกียรติบัตรคนดีศรีณรงค์รอนในตอนปลายภาค เรียนการศึกษากิจกรรมนำเสนอความรู้ต่าง ๆ ด้านกฎหมายให้กับ นักเรียน โดยนำเสนอเล่าเรื่องประกอบเป็นตัวอย่าง 	รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
15	โรงเรียนฤทธิ ณรงค์รอน (ต่อ)	2. กิจกรรมประกาศรับสมัครเครือข่ายเยาวชนพลยุติธรรมในแต่ละห้องเรียน เป็นตัวแทน คอยสอดส่องดูแล ช่วยแจ้งเบาะแสของนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมส่งฝ่าย กิจการนักเรียน	รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ
16	โรงเรียนวัดอิน ทาราม	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนวัดอินทาราม” โดยมีกิจกรรมใน โครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2. กิจกรรมปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรีชาว อ.ร. 3. กิจกรรมคนดีศรี อ.ร. 4. กิจกรรมพัฒนา EQ ด้วยสื่อการเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ 5. กิจกรรมกิจกรรมบันทึกความดี 6. กิจกรรม Friend Corner 7. กิจกรรมพาน้องเดิน เทียวเพลินรอบรั้วอินทาราม 8. กิจกรรมเยาวชนอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ
17	โรงเรียนวัด ประดู่ในทรง ธรรม	ชื่อโครงการ “โครงการกฎหมายเบื้องต้นสู่ชุมชน” โดยมีกิจกรรมใน โครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมเสียงตามสาย เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย 2. กิจกรรมแผ่นพับ กฎหมายเบื้องต้นสู่ชุมชน 3. กิจกรรมค่ายกฎหมายเบื้องต้นสำหรับชุมชน 4. กิจกรรมค่ายกฎหมายเบื้องต้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 5. กิจกรรมละครเพื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 6. กิจกรรมคลินิกคลายทุกข์สำหรับนักเรียนและชุมชน	รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ
18	โรงเรียนประชา อุทิศ (จันทบ อนุสรณ์)	ชื่อโครงการ “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนำความยุติธรรมใน โรงเรียน” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมทัศนคติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ● กิจกรรมสวดมนต์หน้าแถวตอนเช้า นั่งสมาธิฝึกจิต ● กิจกรรมพิจารณาอาหารกลางวัน ● กิจกรรมอาสาตาวีเศษ ● กิจกรรมบันทึกความดี ● กิจกรรมนาที่สร้างเศรษฐกิจ ออมทรัพย์ ● กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ● กิจกรรมวินัยในการเข้าแถว ● กิจกรรมคารวะธรรม 2. กิจกรรมสร้างนิสัยด้านความความซื่อสัตย์ สุจริตและความยุติธรรม ● กิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาโดยพระภิกษุช่วยสอน	รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ

ตารางที่ 30 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
18	โรงเรียนประชา อุทิศ (จันทบ อนุสรณ์) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเข้าค่ายจริยธรรม ● กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ● กิจกรรม อ.ย. น้อย ● กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ <p>3. กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง ● กิจกรรมตอบปัญหา ● กิจกรรมเสียงตามสาย <p>4. กิจกรรมกฎหมายน่ารู้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายยุติธรรมในโรงเรียน ● กิจกรรมเดินรณรงค์ ● กิจกรรมอาสาคลายทุกข์ ● กิจกรรมวัยใสวัยปลอดภัยจากสารเสพติด ● กิจกรรมกฎหมายใครรู้สู้ชุมชน <p>5. กิจกรรมบูรณาการความรู้สู่หลักสูตรการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้</p>	<p>รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ</p>

การประกวดในระดับช่วงชั้นที่ 4

การประกวดในระดับช่วงชั้นที่ 4 ได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2550 ณ หอประชุมพล

เอกสุจินดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเศก

โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด 18 โรงเรียน ดังแสดงตามตารางที่ 31

ตารางที่ 31 โรงเรียน โครงการ กิจกรรม และผลการประกวดกิจกรรมระดับช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
1	โรงเรียนสายปัญญา	ชื่อโครงการ “เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนสายปัญญา” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมกุลสตรี ส.ป. 2. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายผ่านสื่อ เสียงตามสาย 3. กิจกรรมของหายได้คืน 4. กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงสู่คลองผดุง 5. กิจกรรมเดินรณรงค์ด้านภัยพ่นบอลโลก 6. กิจกรรมตรงต่อเวลาฝึกระเบียบวินัย 7. กิจกรรมบุญนิยม 8. กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 9. กิจกรรมเยาวชนรักษาความปลอดภัย 10. กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ 11. กิจกรรมเผยแพร่กฎหมายแก่ผู้นำสตรีและครอบครัว 12. กิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อน	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
2	โรงเรียนยุวทูตศึกษา	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนยุวทูตศึกษา” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 2. กิจกรรมเสียงตามสายกฎหมายน่ารู้ 3. กิจกรรมยุติธรรมสมานฉันท์น้องพี่ 4. กิจกรรมยุวทูตรักความยุติธรรม กฎหมายสามัญประจำบ้าน เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายแพ่งในเรื่อง สัญญา กฎหมายอาญา โดยจัดทำเป็นเอกสารแจกจ่าย และการแสดงละครสอนใจ โดยสอดแทรกความรู้ด้านกฎหมาย	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
3	โรงเรียนเบญจมราชาลัย	ชื่อโครงการ “โครงการสังคมอุดมสุข” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง และให้ความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 2. กิจกรรมการศึกษาดูงานการพิจารณาคดีในศาลอาญา 3. กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ ในวันรัฐธรรมนูญ เยาวชนพลยุติธรรมคุ้มครองผู้บริโภค 4. กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน หัวข้อ “รู้ก่อนคิด-คิดก่อนหลงทาง” และ “อาชญากรรมที่เกิดกับผู้หญิง” 5. นิทรรศการประจำปีการศึกษา 2548 กลุ่มสาระสังคมฯ จัดนิทรรศการเรื่อง สิทธิมนุษยชน 6. การจัดแสดงละครเรื่อง “สังคมอุดมสุข” เพื่อให้เกิดจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น”	รางวัลชมเชย
4	โรงเรียนวัดราชบพิศ	ชื่อโครงการ “MFF. (Make For Friends) ทำเพื่อเพื่อน” เป็นกิจกรรมที่มุ่งในการสร้างความรักและสามัคคีในโรงเรียน	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
5	โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี	ชื่อโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจยุติธรรม” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมป้ายผ้าจากมือใสใจและหัวใจเป็นเยาวชนพลยุติธรรม 2. กิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศ ในหัวข้อ “เป็นธรรม ยุติธรรม ชื่อสัตย์สุจริต” 3. กิจกรรมเผยแพร่สารพันความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายเบื้องต้นสู่นักเรียน และการจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ให้ความรู้กฎหมาย 4. กิจกรรมเดินรณรงค์ในชื่อ “ขบวนการผู้พิทักษ์รักความยุติธรรม สู่โรงเรียนที่โรงเรียนน้องและชุมชน”	ชนะเลิศ
6	โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)	ชื่อโครงการ “คนดียอมชื่อสัตย์” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียน มี 9 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมชู้ตรักการอ่าน กิจกรรมกฎหมายใกล้ตัว การเล่นเกมสอดแทรกความรู้เรื่อง “มนต์รักสีกัน” ฯลฯ 2. กิจกรรมนำนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น บ้านเมตตาและบ้านกาญจนาภิเษก	รองชนะเลิศอันดับ 2

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
6	โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) (ต่อ)	กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสีกัน วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายชิงรางวัลของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	รองชนะเลิศอันดับ 2
7	โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร	ชื่อโครงการ “ยุวชนคนรักยุติธรรม” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนคนรักยุติธรรม 2. กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรมและความ ซื่อสัตย์สุจริต 3. กิจกรรมเวทียุติธรรม 4. กิจกรรมศูนย์ยุวชนคนรักยุติธรรม 5. กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
8	โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์	ชื่อโครงการ “โครงการคนดีศรีประชานิเวศน์” โดยมีกิจกรรมใน โครงการ ดังนี้ 1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2.กิจกรรมเสียงตามสายรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3.สวรรณคีตา ส่องหาคนดีศรีประชานิเวศน์ 4.กิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ในโรงเรียน 5. กิจกรรมค่ายคุณธรรม “Judgment by Student”	รางวัลชมเชย
9	โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษา พัฒนาการ	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการ” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมชมรมเพชรพี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย แข่งขันตอบปัญหา กฎหมาย 2. กิจกรรมนิติธรรมตามสาย ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายผ่าน เสียงตามสาย 3. กิจกรรม JFY New work เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โครงการและเผยแพร่ความรู้กฎหมายของโรงเรียน 4. กิจกรรมเก็บของใต้ให้ของคืน ส่งเสริมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต โดยจะมีคะแนนในประวัตินักเรียน 5. กิจกรรมสนุกกับกฎหมายด้วยดนตรี เป็นการประกวดดนตรี ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย 6. กิจกรรมสื่อการ์ตูนให้ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง “เอกเทศ สัญญา”	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
10	โรงเรียนฤทธิ ยะวรรณาลัย	<p>ชื่อโครงการ “โครงการฤทธิยะวรรณาลัย ร่วมใจใฝ่ยุติธรรม” โดยมีกิจกรรม ในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ จากวิทยากรท้องถิ่น เช่น ตำรวจ อัยการ และคุณปวีณา หงสกุล ในหัวข้อ “ทำอย่างไร เมื่อเจอภัยสังคม” 2. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงพักกลางวัน โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา 3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยการจัดบอร์ดให้ความรู้ การประกวดคำขวัญ และการแสดงดนตรี 4. กิจกรรมร่วมกันระดมความคิดเห็นเรื่อง “การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม” 5. กิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
11	โรงเรียนหอวัง	<p>ชื่อโครงการ “โครงการนักกฎหมายรุ่นเยาว์ : หอวังรักชาติ” โดยมี กิจกรรมในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับนักเรียนโครงการ อาทิ เช่นผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ฯลฯ 2. กิจกรรมคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่นักเรียนในโรงเรียน 3. กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งแจกแผ่นพับหรือจัดกิจกรรมประกวดเรียงความตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย 4. กิจกรรมจัดรณรงค์เกี่ยวกับความซื่อสัตย์โดยใช้เพลงสั้น ๆ เป็นสื่อเพื่อให้จดจำง่าย “ไม่อย่างได้ ไม่อย่างได้ ของ ๆ ใครไม่อย่างได้เลย” 5. กิจกรรมจัดกล่องรับข้อมูลร้องเรียนการกระทำผิดของนักเรียน ”พบเห็นการกระทำผิดแจ้งข้อมูลเป็นสำคัญ” 	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

ตารางที่ 31 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
12	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล	ชื่อโครงการ “โครงการ BJ Generation (Believe in Justice Generation)” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมค่ายขยายผลในโครงการ BJ Generation ให้แก่นักเรียนตัวแทนห้องในระดับชั้นมัธยมศึกษา 2. กิจกรรมค่ายขยายผลในโครงการ BJ Generation ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา สอนน้องในโรงเรียนคลองบางพรหม และคลองทวีวัฒนา 3. กิจกรรมใต้ฟ้าเดียวกัน เป็นกิจกรรมการแสดงละครบทบาทสมมติ ณ เวทีหน้าเสาธง 4. กิจกรรม Inside my view เป็นการจัดทำคลิป VDO ซีรีส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรมและให้ความรู้ด้านกฎหมาย ฉายให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นดูใสคาบว่าง 5. กิจกรรมพี่เบิ้ม รุ่นะ เพื่อทดสอบความซื่อสัตย์ของนักเรียนในการซื้อสินค้า โดยเป็นการซื้อและทอนเงินเอง 6. กิจกรรมรณรงค์การเคารพสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 	รางวัลชมเชย
13	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ชื่อโครงการ “โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายใกล้ตัว” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 2. กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 3. กิจกรรมการจัดป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 4. กิจกรรมการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับชนกลุ่มน้อย 	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
14	โรงเรียนวัดน้อยใน	ชื่อโครงการ “โครงการกฎหมายง่ายๆ ที่คนไทยควรรู้” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ “กฎหมายใกล้ตัว” ในโรงเรียน 2. กิจกรรมเสียงตามสาย “กฎหมายวันละเรื่อง” 3. กิจกรรมประกวด คำขวัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม 4. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายสู่ผู้ปกครอง 5. กิจกรรมนักกฎหมายน้อยสู่ชุมชน 6. กิจกรรมเผยแพร่กฎหมายความรู้ด้านกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
14	โรงเรียนวัดน้อย ใน (ต่อ)	7. กิจกรรม อย.น้อย 8. กิจกรรม สคบ.รุ่นเยาว์ 9. กิจกรรมตอบปัญหากฎหมายในโรงเรียน	ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
15	โรงเรียนบางมด วิทยา “สี่สุทวารจวน อุปถัมภ์”	ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนบางมดวิทยา” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมสิทธิเด็กสู่วัยทีน (เสียงตามสาย) เป็นการจัดรายการเสียงตามสายเรื่องของสิทธิเด็ก รวมถึงกฎหมายที่น่าสนใจและมีความใกล้กับตัวเด็ก ผ่านทางการประชาสัมพันธ์ (ห้องกระจายเสียง) ของโรงเรียนและสนามหน้าเสาธง ทุกเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดี 2. กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยเชิญวิทยากรจาก 3. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา และตำรวจ มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย 4. กิจกรรมพี่สอนน้อง (Teen as Teacher) เป็นกิจกรรมการต่อต้านบุหรี่และยาเสพติด โดยมีนักเรียนแกนนำคอยให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 5. กิจกรรมสารวัตรนักเรียนและ นศท.จราจร กวดขันเรื่องระเบียบวินัยในโรงเรียนและการจราจร 6. กิจกรรม อย.น้อย เป็นกิจกรรมที่สร้างความยุติธรรมให้กับผู้บริโภคโดยการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค	รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ
16	โรงเรียนธนบุรีวร เทพพิลารักษ์	ชื่อโครงการ “โครงการถนอมความรู้กฎหมายสู่โรงเรียนและชุมชน” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1. กิจกรรมเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมายแก่นักเรียน 2. กิจกรรมจัดมุมหนังสือ เอกสารกฎหมายครอบครัว ตามมุมนั่งพักผ่อนในโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และจัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 3. กิจกรรมแข่งขันค้นคว้ากฎหมายครอบครัวทางอินเตอร์เน็ต 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับตามร้านค้ารอบบริเวณโรงเรียน	รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

ลำดับ ที่	ชื่อโรงเรียน	โครงการ : กิจกรรม	ผลการประกวด
17	โรงเรียนอิสลาม วิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย	<p>ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมเพื่อความสมานฉันท์ในอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมอบรมเยาวชนสารวัตรนักเรียน และสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนดูแลและควบคุมความประพฤติตนเองภายในโรงเรียน 2. กิจกรรมเยาวชนวัยใสเพื่อความสมานฉันท์ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างนักเรียนทุกศาสนาในโรงเรียนโดยการสร้างสรรค์ บทเพลง “พลังสันติภาพ” และการแสดงบทบาทสมมติ “อยู่ได้เพราะมีเธอ” 3. กิจกรรมเยาวชนรักวินัย ใฝ่ระเบียบ 4. กิจกรรม Young Leaders Justice News เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอ่านและร่วมกันวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมของเด็กนักเรียน 5. กิจกรรมเสียงตามสายกฎหมายน่ารู้ โดยเป็นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายหน้าเสาธง 6. กิจกรรมจัดป้ายนิทรรศการ การแจกแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 	รองชนะเลิศ อันดับ 1
18	โรงเรียนพระ หฤทัยคอนแวนต์	<p>ชื่อโครงการ “โครงการหนึ่งประกายเพชร หนึ่งเมล็ดพันธุ์คนดี” โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมเปิดโปงคนดี.....ศรีพระหฤทัย เป็นกิจกรรมที่สืบค้นหาคนที่ทำความดีทั้งในโรงเรียนและชุมชน มาเพื่อยกย่องและประกาศให้คนทั่วไปรับทราบ 2. กิจกรรมเสริมพลังความรู้สู่กระบวนการยุติธรรม เป็นกิจกรรมที่เชิญวิทยากรจากหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา อัยการ และตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 	รับเกียรติบัตร เข้าร่วมโครงการ
